

กำหนดการสำรวจสุขภาพช่องปาก ผู้ที่เคยรับบริการทันตกรรมจากหน่วยบริการทางทันตกรรมเคลื่อนที่
เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว

วันที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
29 สิงหาคม 2559	- จัดประชุมชี้แจงการ ประสานงานและการดำเนินงาน ในพื้นที่ฯ	โครงการวิจัยฯ	- ประชุมทบทวนองค์ความรู้ในการ สำรวจสุขภาพช่องปาก ในระบบ ICDAS แก่ทันตบุคลากร อาสาสมัครและแจ้งกำหนดการการ สำรวจความคงอยู่ในพื้นที่ของ บุคคล ผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม จากหน่วยบริการฯ มูลนิธิ พอ.สว
30 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559	- ส่งกำหนดการ การสำรวจและ เอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องใน การสำรวจฯ ให้แก่ กศน.จังหวัด ต่างๆ	โครงการวิจัยฯ	
19 กันยายน - 21 ตุลาคม 2559	- เชิญประชุมครู กศน.อาสาสมัคร	กศน.จังหวัด	- ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ สำรวจฯ ความคงอยู่ในพื้นที่ของ บุคคล ผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม จากหน่วยบริการฯ มูลนิธิ พอ.สว. ตามรายชื่อที่ได้รับการมาจากทาง โครงการวิจัยฯ **เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
21 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559	- ครูกศน.อาสาสมัคร ส่งผลการ สำรวจ ความคงอยู่ในพื้นที่ของ บุคคลผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม จากหน่วยบริการทันตกรรม พอ.สว. ให้แก่โครงการวิจัยฯ	กศน.จังหวัด	- สามารถส่งได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ เอกสาร กรณีที่ส่งไฟล์หรือเอกสาร มาให้แล้ว รบกวนโทรแจ้งกับทาง โครงการวิจัยฯ
7 - 11 พฤศจิกายน 59	- ทางโครงการวิจัยฯส่งกลับ รายนามบุคคลที่จะต้องได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก ต่อกศน. จังหวัด	โครงการวิจัยฯ	
14 - 25 พฤศจิกายน 2559	- กศน.จังหวัด เป็นเจ้าภาพจัด ประชุมครู กศน.อาสาสมัคร และ ทันตบุคลากรอาสาสมัคร	กศน.จังหวัด	- ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการออก ตรวจสุขภาพช่องปากบุคคลฯ และ จัดทำแผนการ ออกตรวจฯเป็นราย พื้นที่ โดยประกอบด้วยรายนาม คณะตรวจฯ(ครู, ผู้ตรวจ, ผู้บันทึก) วัน เวลา ตรวจ ส่งให้ทางมูลนิธิ พอ.สว. (เพื่อดำเนินการออกคำสั่งฯ ให้บุคคลออกปฏิบัติงาน) - ส่งเอกสารการเงินตามรูปแบบโครง การที่กำหนด ส่งให้ทางโครงการวิจัยฯ

วันที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2559	- มูลนิธิ พอ.สว.ออกคำสั่งฯ ให้ครูกศน.อาสาสมัครและ ทันตบุคลากร อาสาสมัคร ออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพ ช่องปากบุคคล เป็นรายพื้นที่	มูลนิธิ พอ.สว.	
13 – 30 ธันวาคม 2559	- ครูกศน.อาสาสมัครและทันต บุคลากรอาสาสมัคร ออกตรวจ สุขภาพช่องปากบุคคลที่ระบุใน พื้นที่กำหนด บันทึกข้อมูล และ ส่งข้อมูลผลการตรวจฯ พร้อมทั้ง เอกสารการเงินกลับโครงการวิจัย	ครูกศน. อาสาสมัคร และ ทันตบุคลากร	ทางโครงการวิจัยจะส่ง 1. เอกสารบันทึกข้อมูล 2.ถุงมือ 3.ปากกา 4.ฟลูออไรด์วานิช 5.เอกสารการเงิน
3 – 15 มกราคม 2560	- โครงการวิจัยฯ ส่งเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการ ออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่ ครูกศน.อาสาสมัคร และ ทันตบุคลากร อาสาสมัคร	โครงการวิจัยฯ	
3 – 31 มกราคม 2560	- โครงการวิจัยฯประมวลผลการ สำรวจและการตรวจสุขภาพช่อง ปากฯ	โครงการวิจัยฯ	

ส่งข้อมูลรายชื่อส่งกลับมูลนิธิ พอ.สว ให้ระบุผู้รับดังนี้

ผู้รับ : ทพ.ศิริชัย ชูประวัตติ

ที่อยู่ : สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ส่งเอกสารให้ทางโครงการวิจัยฯ ให้ระบุผู้รับดังนี้

ผู้รับ : นางสาวนุริยะห์ ไบนานา (ผู้ประสานงานโครงการ)

ที่อยู่ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข (โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว.) คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ส่งไฟล์เอกสารมาได้ E-mail : dentcmu.mobile@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 094-7542020